



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## หน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 37 ฉบับที่: 12999

Col.Inch: 29.67 Ad Value: 26,703

หัวข้อข่าว: เข็มระดับส่งออกยาง วงประชุมไตรภาคีชาติเร่งทบทวนป้องกันล้นตลาด

หน้า: 13(ล่าง)

PRValue (x3): 80,109

ศิลปิน: ชาว-ดำ

# เข็มระดับส่งออกยาง

## วงประชุมไตรภาคีชาติเร่งทบทวนป้องกันล้นตลาด

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นการพยากรณ์อุปสงค์ อุปทานยางพาราของโลก ในการนำหลักสถิติและวิชาการเข้ามาใช้ในการประเมินความต้องการการใช้ยางของโลก ซึ่งโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราอยู่เป็นจำนวนมาก แม้จะไม่ได้เติบโตในอัตราที่สูงมากแต่ก็มีความใกล้เคียงกันของอุปสงค์ อุปทานที่เกิดขึ้นในแต่ละปีประมาณ 3-5% ต่อปี แต่สิ่งที่แตกต่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คือ จะมีประเทศผู้ส่งออกที่มีความหลากหลายทำให้เกิดแข่งขันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการแข่งขันในเชิงประเทศผู้ปลูกยาง ดังนั้นการแก้ปัญหาจำเป็นต้องทำการพัฒนาคุณภาพยางพาราให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ในโลก

ในส่วนของผลการดำเนินการตามมาตรการกำหนดปริมาณการส่งออก (AETS) ขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่มีการ

ร่วมมือกันของไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ โดยสาเหตุที่ต้องมีการวิเคราะห์กำหนดปริมาณการส่งออกที่เหมาะสม อันเนื่องมาจากหลักสถิติจะแสดงให้เห็นว่าหากแต่ละประเทศทำการส่งออกโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ปริมาณสินค้าเกินความต้องการของตลาด ส่งผลกระทบต่อราคาขายและส่งผลต่อเกษตรกรของโลก จำเป็นต้องหาจุดสมดุลของราคาและปริมาณ โดยการกำกับปริมาณให้เป็นไปตามข้อตกลงของ 3 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เนื่องจากการส่งออกยางพารารวมทั้ง 3 ประเทศ มีปริมาณมากกว่า 50% ของโลก ดังนั้นจะต้องมีการประเมินความเหมาะสมของปริมาณที่ชัดเจน ซึ่งในรอบปีนี้ มาเลเซียเป็นประเทศเดียวที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นพันธะสัญญาร่วมกันของสภาไตรภาคี เพราะฉะนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซีย ต้องทบทวนแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้สามารถรักษาระดับปริมาณการส่งออกของแต่ละประเทศที่เหมาะสมเพื่อให้ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 14135

หน้า: 12(ขวา)

Col.Inch: 13.31 Ad Value: 14,641

PRValue (x3): 43,923

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สคย.โต้'กยท.'ยันราคายางไม่ตีจริง

### สคย.โต้'กยท.'ยันราคายางไม่ตีจริง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อย (สคย.) เปิดเผยมกรณียางแห่งประเทศไทย (กยท.) ระบุว่าไม่มีมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง เพราะราคายางอยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องว่า ราคายางที่ กยท.แจ้งออกมานั้นเป็นภาพสวยหรู แต่ความเป็นจริงแล้วชาวสวนยางส่วนใหญ่ผลิตเพียงน้ำยางสดกับยางก้อนถ้วย ส่วนยางแผ่นดิบเป็นของสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และพ่อค้าส่งออก รายใหญ่ที่ไปอุปโรงงานผลิดยางของรัฐบาล ชูดแก้ว แล้วนำยางที่ผลิตมาขายให้กับพ่อค้าส่งออกอีกครั้งหนึ่ง การซื้อขายยางพาราจึง

วนเวียนอยู่แบบนี้ "กยท.ว่าปี 2560 แนวโน้มผลผลิตลดลง ราคายางต้องสูงขึ้น แต่ในความเป็นจริง ราคา ยางพารามีแนวโน้มว่าจะตกลงมา ทั้ๆ ที่ความ ต้องการในตลาดโลกยังมี เนื่องจากยางขาด ขณะเดียวกันพ่อค้ายางต่างประเทศเข้ามา เจริญซื้อขายโดยตรงกับสถาบันเกษตรกร แต่เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถเข้าถึง องค์กร ที่จะช่วยเกษตรกรรายย่อยได้คือ กยท. กลับนิ่งเฉยไม่รู้อะไร" นายมนัสกล่าว และ ว่า กยท.ออกมาพูดเท่ากับออกมาตอกย้ำว่าไม่ ได้ทำอะไร ภาคได้ข้งนี้ผ่านตททนัก แต่ราคา กลับต่ำลงมาด้วย มันคืออะไรกัน กยท.ต้อง ตอบคำถามชาวสวนยางด้วย



THANSETTAKIJ <http://www.thansettakij.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:11

หัวข้อข่าว: ราคาขยับชาวสวนเฮมีลู่นแตะ 70 บาท

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

## ราคายางขยับชาวสวนเฮมีลู่นแตะ 70 บาท



นายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์

Advertisement

นายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ผลผลิตยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ ในฝั่งอันดามันว่า ขณะนี้ยังคงมีฝนตกชุก แทบจะไม่ได้กรีดยางเลย ส่วนฝั่งอ่าวไทยยังมีผลผลิตออกมาบ้างแต่ไม่มากนัก ขณะเดียวกันในภาคใต้มีปาล์มปลูกทดแทนยางมากขึ้น ประกอบกับพ่อค้าเร่งซื้อส่งมอบมากขึ้น เพราะกลัวว่าจะขาดตลาด ส่วนภาคเหนือ-อีสานในขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มหนาว ปริมาณน้ำยางจะออกน้อย ประกอบกับความต้องการซื้อของผู้ประกอบการภายในประเทศมีมากขึ้น มองว่าราคายางจะค่อยๆ ปรับขึ้นไปเรื่อยๆ

นายชัยพจน์ เรืองอรุณวัฒนา นายกสมาคมน้ำยางชนไทย กล่าวว่า สถานการณ์ราคาน้ำยางสด ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 อยู่ที่ราคา 55-58 บาทต่อกิโลกรัมถือเป็นราคาสูงสุดรอบ 3 เดือน จากยางแห่งเริ่มขาดตลาดเพราะบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีนเร่งผลิตยางล้อรถยนต์ เพราะประมาณต้นปีหน้า ทางสหรัฐอเมริกา คู่ค้ารายใหญ่ของจีนจะมีการปรับเพิ่มภาษีนำเข้า ดังนั้นเพื่อเลี่ยงผลกระทบภาษี จึงทำให้จีนเร่งผลิตล้อรถไปให้มากที่สุด จึงทำให้อุปทานในขณะนี้เริ่มตึงตัว ขณะที่ภาคใต้เองก็มีฝนตกโดยเฉลี่ย 60-70% ชาวสวนกรีดยางไม่ได้

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (স্যยท.) กล่าวว่า สต็อกยางจีนลดน้อยลง เวลานี้พ่อค้าจีนวิ่งมาซื้อยางจาก สยยท.โดยตรง โดยเป็นสมาชิก รัฐวิสาหกิจจีนจากปักกิ่ง 7 โรงงาน แต่ละโรงความต้องการสูงมาก ในตอนแรกทางฝ่ายจีนจะกำหนดยางรับซื้อล่วงหน้าแบบพ่อค้า 2 เดือน ซึ่งทาง สยยท.เห็นว่ามีความเสี่ยงสูง เพราะถ้าราคาภายในอนาคตสูง ก็ส่งยางให้ไม่ได้ จึงได้กำหนดการซื้อขายเป็นแบบล๊อตๆ โดยราคาซื้อขายเป็นราคาตลาดโลก ณ วันที่ซื้อขายกัน อีกทั้งเงินยังให้ค่าพรีเมียมพิเศษ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกัน โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะมีการสร้างแบรนด์กลางร่วมกันเพื่อยืนยันว่าสินค้ามาจากสถาบันเกษตรกรจริง หากสถานการณ์ยังคงมีปัจจัยหนุนต่อเนื่องราคา ยางในปลายปีไม่น่าต่ำกว่า 70 บาทต่อกิโลกรัม

ภาพข่าว: กยท. ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ เปิดจุดบริการประชาชน ครูยาง-กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหาดใหญ่ ร่วมส่งขนมแจกจ่ายประชาชน

กรุงเทพฯ--21พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ เปิดจุดให้บริการประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครูยางและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.สาขาหาดใหญ่ ส่งขนมพื้นบ้านของจังหวัดเพื่อร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ด้วยการนำขนมพื้นบ้านประจำจังหวัด ซึ่งได้รับสนับสนุนจากครูยางและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา มาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดบริการประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณท้องสนามหลวง



วันที่ 18 พ.ย. 59

หัวข้อข่าว กยท. ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ เปิดจุดบริการประชาชน

## กยท. ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ เปิดจุดบริการประชาชน ครุย่าง-กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางขนาดใหญ่ ร่วมส่งขนมแจกจ่ายประชาชน



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ เปิดจุดให้บริการประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครุย่างและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.สาขาขนาดใหญ่ ส่งขนมพื้นบ้านของจังหวัดเพื่อร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ด้วยการนำขนมพื้นบ้านประจำจังหวัด ซึ่งได้รับสนับสนุนจากครุย่างและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.สาขาขนาดใหญ่ ส่งขลามมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ จุดบริการประชาชนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริเวณท้องสนามหลวง

## ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่า กยท. วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล “ทรัมป์” ไม่กระทบ ยาง ไทย



กยท. เผย นโยบายด้านเศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางในประเทศไทย ยกเว้นเรื่องการตั้งกำแพงภาษีการนำเข้าจากจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อยางจากไทยอันดับ 1 ของโลก อาจส่งผลบ้างแต่คาดว่าจะไม่กระทบมากนัก เพราะจะกระทบในระดับมหภาค ควรจะใช้นโยบายการค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากกว่า แต่ไทยจะเดินหน้านำยกระดับคุณภาพยางตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งการแปรรูปเพื่อการส่งออก หวังจะเป็นประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลก

**ดร.ธีธัช สุขสะอาด** ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ประเทศไทยส่งยางพาราออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2558 ที่ผ่านมา ประมาณ 16,500 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ถือได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู้ซื้อยางจากไทยเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยส่วนมาก ยางที่ส่งออกจะเป็นยางประเภท ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของประเทศ นโยบายในการพัฒนาประเทศ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ หากพิจารณานโยบายด้านเศรษฐกิจของดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ ผู้ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 ในเดือนมกราคมปีหน้านั้น พบว่า ประเด็นนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในระยะแรกอาจจะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน แต่คาดว่าจะในที่สุดแล้ว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ซึ่งจะส่งผลดีกับราคายางภายในประเทศของไทย

เนื่องจากการค้าขายยางระหว่างประเทศส่วนมากจะค้าขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงทำให้ราคายางเมื่อคิดกลับเป็นเงินบาท มีราคาเพิ่มขึ้น หรือกรณีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สหรัฐอเมริกาได้มีการกล่าวไว้ จีนกดดันค่าเงินหยวนให้อ่อนเพื่อประโยชน์ทางการส่งออก (Currency manipulation) ทำให้สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนอย่างมาก หากสหรัฐอเมริกา กดดันให้เงินหยวนของจีนแข็งค่าขึ้น ผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกยางเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของจีน

การแข็งค่าขึ้นของเงินหยวนจึงไม่ได้เป็นปัจจัยกดดันราคายาง แต่กลับจะส่งเสริมให้การส่งออกเพิ่มขึ้น หรือนโยบายการตั้ง  
กำแพงภาษี สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากจีนเป็น 45% ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางในประเทศไทย เนื่องจาก  
จีนเป็นประเทศหลักในการส่งออกยาง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของจีน รวมถึง  
ผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์ ดังนั้น หากสหรัฐอเมริกาเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนจะทำให้ความสามารถในการแข่งขัน  
ของจีนในตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง และส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อยางจากประเทศไทย

**“หากคาดการณ์สถานการณ์การส่งออกยางไทยหลังจากดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี นโยบายด้านเศรษฐกิจ  
ของทรัมป์ โดยตรงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางในประเทศไทย สำหรับนโยบายการ America First  
โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือการกดดันค่าเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้นคาดว่าจะส่งผลต่อกับยางในประเทศไทย แต่สำหรับการตั้ง  
กำแพงภาษีการนำเข้าจากจีน คาดว่าในทางปฏิบัติน่าจะทำได้ยาก เพราะจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพลเมือง  
สหรัฐอเมริกา ดังนั้น สหรัฐอเมริกาน่าจะใช้นโยบายการค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากกว่าการดำเนินนโยบายที่แข็ง  
กร้าวซึ่งจะนำไปสู่การพิพาท”**

ดร.ธีรช ก่อแก้วเพิ่มเติมว่า ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก มองว่า แม้จะมีหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ  
อาเซียนได้ขยายพื้นที่ปลูกยาง ในขณะเดียวกัน ไทยกำลังลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ลดปัญหาที่  
เกิดจากความไม่เสถียรภาพของราคายาง หรือการส่งเสริมการปลูกยางแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่  
เกษตรกรชาวสวนยางไทย แต่ศักยภาพในการพัฒนายางพาราไทย ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นการถ่ายทอด  
เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสวนยางตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของเกษตรกรสูงขึ้น หรือด้าน  
การตลาดที่รัฐบาลได้ร่วมกับประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติแห่งใหญ่ของโลกคือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน  
ยางระหว่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของยาง รวมถึง กยท.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบ  
วงจร เร่งหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้ง แสวงหาตลาด  
ใหม่เพื่อทำการค้าระหว่างประเทศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นการพัฒนายางพาราทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยสิ่งที่  
สำคัญที่สุด คือ เรื่องคุณภาพยางตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งการแปรรูปเพื่อการส่งออก เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจะไม่  
เพียงแต่จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกยางอันดับ 1 ของโลกเท่านั้น แต่ไทย จะเป็นประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1 ของ  
โลกเช่นกัน





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## โฟลต์ทูเดย์

Post Today  
Circulation: 320,000  
Ad Rate: 890

Section: First Section/หุ้น-ตลาดทุน

วันที่: อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 5038

หน้า: A9(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 30.08 Ad Value: 26,771.20

PRValue (x3): 80,313.60

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: GLOBALยื่นกำลังซื้อไม้พื้

# GLOBALยื่นกำลังซื้อไม้พื้

**โฟลต์ทูเดย์** - GLOBAL ยังไม่เห็นสัญญาณกำลังซื้อ ไม้พื้ยังใช้กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มสินค้าอัตรากำไรสูงใช้ไอทีแทนแรงงานหวังโตจากสาขาใหม่

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL) เปิดเผยว่า กำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม้พื้ตัว เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ยังไม้ดีขึ้น ราคาสินค้าเกษตรยังราคาตกต่ำโดยเฉพาะยางพารา หรือข้าว ที่ไม้เริ่มจะมีการช่วยเหลือแต่ยังไม่ส่งผลต่อกำลังซื้อแต่อย่างใด อีกทั้งการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมเพียงโตเพียงแค่ 0.7% ซึ่งถือว่ายังโตน้อยกว่าตัวเลขจีดีพีปีที่คาดว่าจะโต 3%

ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทปี 2560 ไม้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาเน้นการเติบโตจากการขยายสาขาใหม่ทั้งหมด 7 แห่ง และเน้นในการคงอัตรากำไรสุทธิกว่า 7% และอัตรากำไรขั้นต้นที่ 20% ซึ่งเป็นการ

ปรับขึ้นจากเดิมที่เฉลี่ย 16-17% จากกลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยให้ซีพีฟลายเออร์สามารถไปตรวจเช็คสินค้าของตัวเองใน GLOBAL ในทุกสาขา รวมทั้งเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีอัตรากำไร (มาร์จิ้น) สูงเข้าไป (โปรดักต์ไลน์) หรือภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัท (เฮาส์แบรนด์) ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้ 13% พร้อมกับนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนแรงงาน

"คาดว่ากำไรสุทธิปี 2560 จะทำสถิติสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ต่อเนื่องจากปีนี้นิวไฮแล้ว โดย 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 1,153 ล้านบาท เทียบจากกำไรสุทธิปีก่อนทั้งปีทำได้ 880 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะโตไม้ต่ำกว่า 10% ขณะที่รายได้ปีนี้คาดว่าจะไปโตตามเป้าที่โตไม้ต่ำกว่า 10% จากปีก่อนทำได้ 1.74 หมื่นล้านบาท โดย 9 เดือน มีรายได้โต 12% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรืออยู่ที่ 1.47 หมื่นล้านบาท

เนื่องจากบริษัทมีการใช้กลยุทธ์ขยายสาขา ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีมาร์จิ้นสูง" นายอภิสิทธิ์ กล่าว

ประธานกรรมการ กล่าวต่อว่า ตั้งงบลงทุนปีหน้า 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายสาขา เบื้องต้นจะเปิดอย่างน้อย 7 สาขา ปกติงบลงทุนต่อสาขาเฉลี่ยอยู่ที่ 250 ล้านบาท ปัจจุบันมีทั้งหมด 44 สาขา และในเดือน ธ.ค.นี้ จะเปิดที่นครศรีธรรมราช และกาญจนบุรี ทำให้สิ้นปีทั้งหมด 46 สาขา

สำหรับแผนการขยายงานไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ยังคงเจรจาร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง หลังจากเข้าไปถือหุ้นบริษัทสุวรรณที่ สปป.ลาว ตอนนี้ก็มีการเจรจาในหลายประเทศอย่างกัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โดยที่เมียนมาเคยมีการขอใบอนุญาตการลงทุนไปแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยู่ จึงต้องรอการพิจารณาอยู่ ☺



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 70,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 23 ฉบับที่: 5607

Col.Inch: 65.54 Ad Value: 55,709

คอลัมน์: พาราสาธิตี

หน้า: 13 (ล่าง)

PRValue (x3): 167,127

ศิลปิน: ชาว-ดำ



๑๑ ความย้อนแย้งของผู้มีอำนาจนับตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศ เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันบ่อยครั้ง เพราะหลายๆ เรื่องที่กล่าวหาอดีตรัฐบาลหรือต่อว่านักการเมืองว่าทำไมดีรัฐบาลนี้ก็ดำเนินการในลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเรียกหรือพลิกแพลงวิธีการที่จะดำเนินการเท่านั้น เหมือนกรณีการแก้ไขปัญหาการค้าข้าวตกต่ำ

๑๒ ในมุมมองของคนที่เคยร่วมอดีตรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ถูกกล่าวหาเรื่องโครงการจำนำข้าว นาว่าอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาคกรพรพ สะท้อนภาพที่เกิดขึ้นว่า รัฐบาลทหารราบดีว่าวิธีการแก้ปัญหาให้ชาวนาและต่อไปในอนาคตอันใกล้อาจเป็นพิษผลการเกษตรตัวอื่นๆ นั้น หนีไม่พ้นการแทรกแซงราคา แต่จะใช้กระบวนการแบบไหน และเรียกว่าอะไรก็ตามจะพบว่ารัฐต้องชดเชยทั้งสิ้น แปลว่ายังงั้นรัฐก็ต้องขาดทุน

๑๓ ดังนั้น ถ้าใช้ตรรกะเดียวกันในการดำเนินคดี ยิ่งลักษณ์เรื่องจำนำข้าว ผู้มีอำนาจที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาในรัฐบาลนี้ก็ต้องโดนดำเนินคดีเช่นกัน แต่เรากลับเห็นว่าไม่มีใครหาโทษออกมาโจมตีมาตรการช่วยชาวนาในขณะนั้นว่าทำให้รัฐขาดทุนแม้แต่คนเดียว สรุปคือบอกว่าจำนำข้าวทำความเสียหายให้แก่แผ่นดิน แต่จำนำอย่างฉาบฉวย

๑๔ นั่นหมายความว่า การที่ยิ่งลักษณ์และผู้เกี่ยวข้องโดนดำเนินคดีแบบเหมารวม จึงเป็นภาพฉายที่ปรากฏชัดต่อประชาชนที่รักความยุติธรรมว่า แท้ที่เป็นเพียงวิธีพิเศษในการกำจัดศัตรูทางการเมืองของทหารและพรรคการเมืองที่สนับสนุนฝ่ายเผด็จการที่ไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งจากการเลือกตั้งตามปกติได้นั่นเอง เพราะในข้อเท็จจริงโครงการรับจำนำพืชผลทางการเกษตรทุกรัฐบาลทำกันมานานแล้ว แต่ก็ไม่มีการถูกกล่าวหาและโดนดำเนินคดีในลักษณะแบบนี้

๑๕ ส่วนเหตุที่ทำให้เสียงวิจารณ์ไม่เกิดขึ้นนั้น คงจะทราบกันดีว่า ประการหนึ่งเพราะอำนาจพิเศษที่สามารถให้โทษได้ทุกเมื่อ แต่ปัจจัยสำคัญอยู่ที่พวกเขาสั่งตั้งทั้งหลายแหล่ต่างพากันหลับหูหลับตา ปล่อยให้ผู้มีอำนาจดำเนินการ

ทุกเรื่องได้ตามอำเภอใจหรือหากจะพูดอะไร ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ก็ไร้เสียงติติง เหมือนอย่างเช่นการไล่ให้ไปขายยางพาราบนดาวอังคาร

๑๖ ไม่เพียงเท่านั้น กรณีบอกให้ชาวนาเลิกทำนาแล้วหันไปปลูกพืชชนิดอื่นก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหน ในที่มีบทความของ โสภณ พรโชคชัย ที่เขียนถึงเรื่องคำแนะนำของท่านผู้นำต่อเกษตรกร เรื่องให้ไปปลูกหมัวยและกล้วยหอมทอง ถ้ายังจะพอจำกันได้ โดยในมุมมองของโสภณบอกว่า ลุงตุ้ยไม่เข้าใจ Niche Market ซึ่งความจริงมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะทั้งชีวิตไม่ได้เป็นพ่อค้า เว้นแต่จัดซื้ออาหารเป็นเรื่องหลัก

๑๗ ในทัศนะของโสภณเห็นว่าการสั่งแก้ไขปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของท่านผู้นำคือ กรณีส่งเสริมให้ปลูกหมัวยและกล้วยหอมทอง และนี่ไม่ใช่การโจมตีพลเอกประยุทธ์ แต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าใจคำว่า Niche Market จะได้ไม่แนะนำให้ท่านผู้นำเสนอแนวความคิดๆ อีก แต่เชื่อเลยว่าคงเป็นเรื่องยาก เพราะท่านมั่นใจในความเก่งกล้าสามารถของตัวเองเหลือเกิน

๑๘ แต่ก็เอาเถอะไหนๆ ก็เห็นว่าข้อเสนอของโสภณน่าสนใจ เราลองไปดูแนวคิดมุมมองต่อเรื่องดังกล่าวกันก่อนก็แล้วกัน มียุคหนึ่งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 พลเอกประยุทธ์แห่งคนไทย “อย่าไป” ปลูกพืชกำไรน้อย หนุนปลูกพืชสมุนไพรสร้างรายได้ ชูแปรรูปหมัวยราคาพุ่งโลกกรัมละ 8 หมื่น วันเนี่ยรัฐบาลได้สนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร ในเมื่อเราไม่สามารถปลูกข้าวได้ก็ให้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูแลว่าจะปลูกพืชสมุนไพรได้หรือไม่ กรณีนี้สะท้อนว่าท่านยังไม่เข้าใจ Niche Market หรือการตลาดเฉพาะกลุ่ม

๑๙ อีกกรณีคือเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 พลเอกประยุทธ์ได้ให้สัมภาษณ์โดยแนะนำให้ชาวสวนยางพาราปลูกสตรอว์เบอร์รี่และกล้วยหอมทองในสวนยาง คงเป็นเพราะท่านได้ไปดูงาน-ตรวจเยี่ยมบ้าน วิสูตร คันทริกขุ เกษตรกรชาวสวนยางพารา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข่าวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558

๒๐ อย่างไรก็ตาม การปลูกสินค้าเฉพาะนี้อาจยังไม่เสถียร ท่านจึงยังแนะนำให้หาวิธีการแปรรูปหลายอย่างและขยายตลาดรองรับ และยังแนะนำว่าหากมีปัญหาสามารถปรึกษาศูนย์กรมจังหวัดได้ ทั้งที่ความจริงสินค้าที่เป็น Niche Market หรือสินค้าที่มีความแตกต่างออกไป เป็นสินค้าที่ลูกค้าสนใจ เพราะเป็นการเริ่มต้นที่จำนวนน้อย ยังไม่มีคู่แข่งอื่นหรือมีคู่แข่งจำกัด เหมาะกับพื้นที่ดังกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 70,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเมือง-เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 23

ฉบับที่: 5607

หน้า: 13 (ล่าง)

Col.Inch: 65.54 Ad Value: 55,709

PRValue (x3): 167,127

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: พาราสาвање

๕๕ เช่น ในพื้นที่โดยรอบสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งขึ้นใหม่ มักจะสร้างหอพักเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคือนักศึกษามหาวิทยาลัยนั่นเอง หรือพื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้วัดที่มีผู้ไปทำบุญปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นจำนวนมาก อาจมีการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรหรือห้องชุดที่รองรับผู้สนใจซื้อไว้เพื่อความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างของห้องชุดในพื้นที่ใกล้โรงเรียนมัธยมชื่อดังใจกลางเมือง ซึ่งสามารถจับกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวของเด็กนักเรียน เป็นต้น

๕๖ กรณีหม่ามู่แม้ว่าสถานการณ์ตลาดจะดี แต่ก็เป็นที่ตลาดเฉพาะกลุ่ม เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่ชาวนาไทย ทั้งมวลหรือใครต่อใครจะหันมาปลูกหม่ามู่แทนข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักได้ หรือแม้จะมีตลาดเฉพาะทางด้านอื่นๆ นอกจากหม่ามู่ก็ยังถือเป็นชื่อยกเว้น และชื่อยกเว้นคงไม่ใช่สรณะ เพราะมีจำนวนลูกค้าจำกัด สินค้าอุปโภคบริโภคกับสินค้าเฉพาะทางคงทดแทนกันไม่ได้

๕๗ ส่วนกรณีกล้วยหอมทองนั้น ปรากฏว่าที่สุราษฎร์ธานี เดิมในอำเภอท่าชนะเคยมีสินค้าโอท็อปคือกล้วยหอมทอง โดยกลุ่มแม่บ้านกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก หมู่ที่ 6 ต.คลองพต อ.ท่าชนะ ได้รวมกันเองใหม่หมู่บ้าน มีสมาชิก 52 คน และได้เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มโดยได้ดำเนินการมานับสิบปีแล้ว สมาชิกแต่ละคนนำผลผลิตมารวมที่กลุ่มเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่อาชีพหลักคือการทำสวนยางพาราจะนำอาชีพเสริมมาทดแทนอาชีพหลักคงไม่ได้

๕๘ ถ้าขึ้นไปส่งเสริมให้ใครต่อใครหันมาเลียนแบบกัน ทำตลาดแบบนี้จะพากันลงเหว พวกคนไปตายอย่างแน่นอน เพราะความพิเศษ ความโดดเด่น ลักษณะเฉพาะ กลายเป็นลักษณะทั่วไป เพราะใครต่อใครหันมาทำแบบเดียวกันหมด ก็คงไม่มีความแตกต่าง และเต็มไปด้วยการแข่งขัน และพากันแข็งกันไปหมด การแนะนำประชาชนไปในแนวทางเดียวกันแบบนี้จึงเป็นการสร้างความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่ง นี่แสดงถึงความไม่รู้จริงของทีมงานท่านผู้นำ จึงแนะนำให้ท่านเสนอแนะไปอย่างไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

๕๙ แม้โลกจะออกตัวว่าข้อเสนอแนะในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง เป็นเพียงการนำเสนอกรณีศึกษาที่ชี้ให้เห็นถึง Niche Market เท่านั้น แต่ความเป็นจริงเรื่องทีมงานใกล้ตัวท่านผู้นำนั้น หลายคนคงเห็นด้วย โดยเฉพาะทีมงานโฆษกที่ซอปลอยไปอยู่บ่อยๆ แต่นั่นไม่ใช่เพราะไม่ศึกษาหรือมีความรู้ไม่พอ แต่ส่วนใหญ่เป็นเพราะมีอคติ และมีใจไม่เป็นกลางอย่างแท้จริงนั่นเอง ■



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## มติชน

Matchon

Circulation: 950,000

Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 14135

หน้า: 6(ซ้าย)

Col.Inch: 14.04 Ad Value: 15,444

PRValue (x3): 46,332

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 10อุตสาหกรรมเหตุชะลอลงทุนกดยอดขายนิคม'59หลุดเป้า

### 10อุตสาหกรรมเหตุชะลอลงทุน กดยอดขายนิคม'59หลุดเป้า

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณประจำปี 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) กนอ.มียอดขายพื้นที่แล้ว 2,622 ไร่ อยู่ระหว่างตัดสินใจซื้ออีก 660 ไร่ รวมกว่า 3,200 ไร่ ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 3,500 ไร่ ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มียอดขายพื้นที่มากที่สุด คือ อุตสาหกรรมคลังสินค้าโลจิสติกส์ รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก หนึ่งเยี่ยม ตามลำดับ

"กนอ.กำลังเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนพัฒนาใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่ออนาคต นักลงทุนส่วนใหญ่จึงรอฟังความชัดเจนและติดตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมหรือไม่ ทำให้ไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ การลงทุนชะลอตัวลง โดยมียอดขายอยู่ที่ 400 ล้านบาท จากปกติอยู่ที่ประมาณ 800 ล้านบาท แต่ยังมีแนวโน้มว่าไทยยังคงเป็นเป้าหมายของนักลงทุนในภูมิภาคอาเซียนต่อไป"

นายวีรพงศ์กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว (ไรซ์ ซิตี) ขนาด 2,000 ไร่ จ.อ่างทอง ยังอยู่ระหว่างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ)